

**รายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการเรื่อง แนวทางการปฏิบัติ ตามประกาศกระทรวง สาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีขายยา ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

**ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว**

ลำดับที่	ประเด็น	ผลการปฏิบัติ
๑.	<p>บุคลากรของหน่วยงาน ต้องไม่รับประโยชน์จากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มีขายยาในลักษณะดังนี้</p> <p>(๑) เงินไม่ว่ากรณีใดๆ ยกเว้นเงินค่าตอบแทนจากการเป็นวิทยากรบรรยายทางวิชาการค่าพาหนะเดินทาง และค่าที่พักสำหรับวิทยากรเท่านั้น และเงินที่เป็นทุนวิจัยจากบริษัทหรือเวชภัณฑ์ที่มีขายยา</p> <p>(๒) ของขวัญ ของที่ระลึก ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ที่มีผู้มอบให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึงคู่สมรสหรือญาติของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เว้นแต่</p> <p>(๒.๑) สิ่งที่สามารถรับตามกฎหมายหรือกฎ หรือเป็นสิ่งที่ได้รับตามจำนวนที่สมควรตามปกติประเพณีนิยมในการปฏิบัติหน้าที่ หรือเป็นการรับการให้ในลักษณะให้แก่บุคคลทั่วไป หรือตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกำหนด</p> <p>(๒.๒) สิ่งที่เกิดประโยชน์แก่งานด้านวิชาการที่ส่งผลถึงการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ยังประโยชน์แก่ผู้รับบริการ ให้รับในนามของหน่วยงาน</p>	<p>ไม่มีการรับประโยชน์จากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มีขายยาในลักษณะดังกล่าว</p>
๒.	<p>บุคลากรของหน่วยงานต้องเปิดเผยว่าตนเองมีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์กับบริษัทยาหรือบริษัทเวชภัณฑ์ที่มีขายยานั้นในสถานะใด เมื่อแสดงความเห็นต่อสาธารณะโดยการพูด การเขียน หรือโดยวิธีการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทยาหรือบริษัทเวชภัณฑ์ที่มีขายยาทางวิชาการ</p>	<p>มีการเปิดเผย</p>
๓.	<p>บุคลากรของหน่วยงานสามารถรับการสนับสนุนจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มีขายยา ในการไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยายทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ เฉพาะกรณี</p> <p>(๑) เป็นการประชุมอบรมทางวิชาการอันก่อประโยชน์ให้หน่วยงาน และไม่มีเงื่อนไขข้อผูกมัด เพื่อส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีขายยา</p> <p>(๒) ให้การสนับสนุนในนามของหน่วยงาน โดยผ่านระบบการรับการสนับสนุนและกำหนดเกณฑ์คัดเลือกบุคลากรที่สมควรไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยายทางวิชาการ ทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้บุคลากรจะสามารถรับการสนับสนุนได้เฉพาะค่าเดินทาง ค่าลงทะเบียน ค่าวิทยากร และค่าที่พักสำหรับตนเองเท่านั้น และจำกัดเฉพาะช่วงเวลาและสถานที่ของการดูงาน การประชุมหรือการบรรยายทางวิชาการ</p>	<p>ไม่มีการรับประโยชน์จากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มีขายยาในลักษณะดังกล่าว</p>

ลำดับที่	ประเด็น	ผลการปฏิบัติ
๔.	บุคลากรของหน่วยงานสามารถรับการสนับสนุนการวิจัยจากบริษัทฯหรือเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา โดยผ่านระบบการรับสิ่งสนับสนุนและการกำกับดูแลของหน่วยงาน	ไม่มีการดำเนินการ
๕.	บุคลากรของหน่วยงานสามารถรับตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาจากบริษัทฯหรือเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา โดยให้ผ่านระบบกำกับดูแลและการจ่ายตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาของหน่วยงาน	ไม่มีการดำเนินการ
๖.	<p>หน่วยงานมีการดำเนินการตามนโยบายและจัดระบบที่มีธรรมาภิบาล และป้องกันมิให้มีผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้</p> <p>(๑) มีระบบการคัดเลือกยาหรือเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา เพื่อให้ได้ยาและเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด</p> <p>(๒) มีการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง ระเบียบ และที่ออกตามความในพระราชบัญญัติฯ นี้และนำเกณฑ์จริยธรรมของผู้จำหน่ายมาพิจารณาประกอบการคัดเลือกบริษัทหรือเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา พร้อมทั้งมีการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาด้วยราคาสุทธิ</p> <p>(๓) การรับเงินสนับสนุนจากบริษัทจากการซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา ต้องไม่เป็นการหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทนทุกประเภท</p> <p>(๔) บุคลากรของหน่วยงานที่ต้องการจัดประชุมวิชาการและประสงค์ขอรับการสนับสนุนงบดำเนินการ วิทยากรหรือข้อมูลวิชาการจากบริษัทฯหรือเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา ให้ขออนุมัติจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและรับการสนับสนุนโดยผ่านระบบของหน่วยงาน ซึ่งต้องมีการเปิดเผยชื่อบริษัทผู้สนับสนุนดังกล่าวให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบทุกครั้ง</p>	ไม่มีการรับประโยชน์จากบริษัทหรือเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาในลักษณะดังกล่าว
๗.	<p>หน่วยงานมีการควบคุมกิจกรรมส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา ดังนี้</p> <p>(๑) บุคลากรของหน่วยงานต้องไม่แสดงตนในการโฆษณาหรือการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาใดๆ ต่อสาธารณชนในเชิงธุรกิจ</p> <p>(๒) อนุญาตให้ผู้แทนบริษัท พนักงานขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา สามารถเข้าพบบุคลากร ในวันและเวลาราชการเท่านั้น</p> <p>(๓) ไม่อนุญาตให้บุคลากรของหน่วยงานจัดกิจกรรมที่มุ่งให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชน โดยมีการเชื่อมโยงถึงชื่อการค้าของยาหรือเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาหรือการอื่นใดที่เป็นการโฆษณาแอบแฝง</p> <p>(๔) หน่วยงานต้องไม่แจกเอกสาร แผ่นพับ แผ่นป้าย หรือสื่อที่ให้ความรู้แก่ประชาชนโดยมีชื่อการค้าของยาหรือเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา</p> <p>(๕) ไม่อนุญาตให้ผู้แทนยาหรือเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาเข้าพบนิสิตแพทย์ และนักศึกษา ก่อนปริญญา</p> <p>(๖) ไม่อนุญาตให้นิสิตแพทย์ และนักศึกษา ก่อนปริญญา เข้าร่วมกิจกรรมให้ข้อมูลความรู้ที่เชื่อมโยงถึงชื่อการค้าของยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา</p> <p>(๗) ไม่อนุญาตให้นิสิตแพทย์ และนักศึกษา ก่อนปริญญา รับเงิน ของขวัญ ของบริจาคหรือการสนับสนุนอื่น ๆ จากบริษัทฯหรือเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาโดยตรง</p>	ไม่มีการรับประโยชน์จากบริษัทหรือเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาในลักษณะดังกล่าว